

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

*Thực hiện Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND huyện về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.*

UBND huyện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX cụ thể như sau:

#### **I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP**

*1. Cử tri bản Huồi Nôm, bản Hua Sát, xã Mường Khong đề nghị: Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trước Tết để dân có tiền sắm Tết.*

##### **Trả lời:**

Ngày 08/12/2020, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã thanh toán tạm ứng tiền DVMTR lần 1 năm 2020 cho các cộng đồng bản Huồi Nôm, Hua Sát xã Mường Khong theo đơn giá là 180.000đồng/ha.

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp, việc thanh toán tiền Dịch vụ môi trường rừng của năm 2020 do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Trung ương chuyển về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên vào tháng 4 của năm sau. Sau khi cân đối đơn giá theo từng lưu vực và trừ đi phần tạm ứng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên mới phân bổ nguồn vốn cho các chủ rừng, lúc đó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện mới chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân. Vậy nên Ban quản lý rừng phòng hộ chưa thanh toán được tiền DVMTR trước Tết theo kiến nghị của người dân.

*2. Cử tri bản Hua Sát, xã Mường Khong đề nghị: rừng thuộc xã Mường Khong trả lại cho Mường Khong theo đúng địa giới.*

##### **Trả lời:**

Phần diện tích trong tiểu khu 606 (thuộc địa giới hành chính xã Mường Khong), Ban quản lý rừng phòng hộ huyện giao khoán cho cộng đồng bản Thẩm Táng, xã Pú Xi do:

- Diện tích rừng tại tiểu khu 606, xã Mường Khong là diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo làm chủ.

- Đối với diện tích rừng nằm trong khu vực bản Thẩm Táng cũ, năm 2017 đơn vị đã giao khoán cho bản Thẩm Táng quản lý bảo vệ vì vị trí này gần bản Thẩm Táng và sẽ thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy

chữa cháy rừng. Đến nay bản Thẩm Táng đang quản lý bảo vệ tốt, không để xảy ra phá rừng làm nương, cháy rừng.

Do đó với diện tích rừng nhân dân bản Hua Sát, xã Mường Khong kiến nghị tạm thời vẫn giao khoán cho cộng đồng bản Thẩm Táng tiếp tục quản lý bảo vệ.

*3. Cử tri xã Tủa tình đề nghị: Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra khảo sát tình hình dịch bệnh trên cây cà phê để hướng dẫn nhân dân xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất cây trồng; xem xét hỗ trợ nhân dân trồng xen cây Mắc ca với cây Cà phê vì đây là mô hình đã được khảo nghiệm và cho hiệu quả ở một số nơi.*

**Trả lời:**

- Về việc kiểm tra khảo sát tình hình dịch bệnh trên cây cà phê: UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn thực hiện điều tra định kỳ, điều tra bổ sung về tình hình sinh vật gây hại trên cây cà phê; định kỳ có thông báo kết quả điều tra sinh vật gây hại trên cây trồng gửi đến UBND các xã, thị trấn trong đó có hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại trên cây cà phê. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây Cà phê cho nông dân tại xã Tủa Tình. Ngoài ra, trong quá trình điều tra thực tế, cán bộ kỹ thuật đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống SVGH trên cây Cà phê cho nông dân.

Thời gian tới, để quản lý và phòng trừ sinh vật gây hại kịp thời, hiệu quả, UBND huyện yêu cầu trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác dự báo, điều tra phát hiện và hướng dẫn biện pháp phòng chống SVGH; UBND xã Tủa Tình cử cán bộ khuyến nông tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất và sinh vật gây hại, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống SVGH đồng thời chỉ đạo người dân chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình và kịp thời thông tin về cơ quan chuyên môn để nắm bắt, xử lý.

- Về việc xem xét hỗ trợ nhân dân trồng xen cây Mắc ca với cây Cà phê: hiện tại trên địa bàn huyện chưa thực hiện trồng khảo nghiệm xen cây Mắc ca với cây Cà phê. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức trồng khảo nghiệm xen cây Mắc ca với cây Cà phê tại xã Tủa Tình; sau khi đánh giá mô hình, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình trồng xen cây mắc ca với cây cà phê.

**II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

*1. Cử tri thị trấn Tuần Giáo đề nghị:*

- UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn có ý kiến với công ty môi trường về việc quét dọn vệ sinh môi trường hàng ngày không sạch, một số nhân viên không tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân.

- UBND huyện có ý kiến với Trung tâm y tế huyện về việc xử lý rác thải bệnh viện theo đúng quy trình không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống gần Trung tâm Y tế.

**Trả lời:**

- Về việc quét dọn vệ sinh môi trường hàng ngày không sạch, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Tuần Giáo và Đơn vị thu gom rác thải kiểm tra hiện trạng việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, trên tuyến QL 279 và QL 6 trong địa phận thị trấn Tuần Giáo đang tiến hành lát vỉa hè nên còn tình trạng rác thải xây dựng chưa được thu gom xử lý. Để giải quyết và xử lý rác thải xây dựng công trình, UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình huyện thực hiện đúng công tác bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện xác nhận; yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến với đơn vị thu gom rác thải tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định về bảo vệ môi trường, quán triệt các công nhân tham nhân làm công tác thu gom, vận chuyển rác thải tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân để nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh môi trường.

- Về việc xử lý rác thải bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện theo đúng quy trình không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống gần Trung tâm Y tế: Dự án ĐTXD bệnh viện huyện Tuần Giáo đã được đánh giá tác động môi trường, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số: 119/TNMT-QĐ ngày 13/9/2004. Hằng năm, Trung tâm Y tế đều tiến hành quan trắc môi trường định kỳ 1 quý một lần. Kết quả quan trắc môi trường Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo không làm ô nhiễm môi trường, các thông số quan trắc đều ở mức cho phép. Về rác thải rắn y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo có 02 hệ thống xử lý rác bằng công nghệ đốt công nghệ của Pháp và công nghệ hấp khử khuẩn kết hợp nghiền cắt. Hầu hết các loại rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Trung tâm Y tế đều được xử lý bằng công nghệ hấp khử khuẩn kết hợp nghiền cắt không gây ảnh hưởng đến môi trường, chỉ còn các chất thải lây nhiễm, sắc nhọn như kim tiêm; bơm liềm kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác; ... được xử lý bằng công nghệ đốt. Như vậy, tất cả việc xử lý rác thải của bệnh viện Trung tâm Y tế đều tuân thủ theo đúng quy trình, không gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống gần Trung tâm Y tế.

2. Cử tri khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo đề nghị: sau khi trường Mầm non 20/7 chuyển đi, khối xin mở rộng của đường rẽ vào nhà văn hóa khối.

**Trả lời:**

UBND huyện Tuần Giáo giao Ban QLDA phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, tham mưu cho UBND huyện phương án thực hiện phù hợp, đảm bảo tầm nhìn giao thông.

3. Cử tri bản Ta Pao, bản Huổi Lót, xã Mường Mùn kiến nghị: mỗi khi thủy điện Nậm Mu 2 thực hiện quy trình xả nước đều gây sạt lở ruộng nương

*(theo tính toán của nhân dân, diện tích ruộng trước khi xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 là 7,3 ha. Hiện nay chỉ còn khoảng 5 ha). Cát sỏi, đất đá lấp dần phai xuống, làm giảm hiệu suất sử dụng, không đủ nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Nhân dân bản và lãnh đạo UBND xã đã nhiều lần gặp, làm việc, kiến nghị với nhà máy Thủy điện Nậm Mu 2 để tìm giải pháp khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên nhà máy Thủy điện Nậm Mu 2 cho rằng đã thực hiện việc xả nước đúng quy trình mà thiếu trách nhiệm giải quyết những hậu quả xấu phát sinh sau thiết kế, thi công và vận hành nhà máy. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có ý kiến với nhà máy Thủy điện Nậm Mu 2 tìm giải pháp khắc phục tình trạng trên, hỗ trợ, phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân.*

**Trả lời:**

UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Mường Mùn làm việc với nhà máy thủy điện Nậm Mu 2, kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân và thống nhất phương án khắc phục.

**III. AN NINH TRẬT TỰ**

*Cử tri thị trấn Tuần Giáo đề nghị UBND huyện có văn bản hướng dẫn việc quản lý trật tự đô thị tại thị trấn vì hiện nay thị trấn không còn đội an ninh trật tự, trong khi việc nâng cấp, cải tạo cảnh quan thị trấn sắp hoàn thành, bắt đầu xuất hiện tình trạng họp chợ, lấn chiếm hành lang để buôn bán...gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.*

**Trả lời:**

Tại Quyết định số 978/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND huyện Tuần Giáo ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tuần Giáo, đã nêu chi tiết thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung về công tác quản lý trật tự đô thị của UBND thị trấn. UBND huyện giao UBND thị trấn căn cứ vào Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tuần Giáo tổ chức triển khai thực hiện.

**IV. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH**

*1. Cử tri xã Tênh Phong đề nghị: sớm giải quyết tiền đền bù giải phóng mặt bằng thủy điện Nậm Hóa cho nhân dân bản Xá Tụ.*

**Trả lời:**

Hiện nay, Trung tâm Quản lý đất đai đang thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thủy điện Nậm Hóa. Khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm Quản lý đất đai huyện sẽ phối hợp với chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền GPMB cho nhân dân.

*2. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: hiện nay, một số trường đã thực hiện sáp nhập, công tác bảo vệ gặp nhiều khó khăn tại 02 điểm trường trung tâm và một số điểm bản có cơ sở vật chất, tài sản giá trị lớn mà trường chỉ có 01 bảo vệ. Đề nghị UBND huyện có văn bản chỉ đạo để các trường tháo gỡ khó khăn này.*

**Trả lời:**

Thực hiện Thông báo số 143-TB/BCS ngày 04/9/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Năm học 2020-2021, UBND huyện Tuần Giáo thực hiện sáp nhập 14 trường học, giảm 7 đầu mỗi (2 trường mầm non, 5 trường tiểu học); trong đó xã Quài Tở sáp nhập 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học (giảm 2 trường). Sau khi sáp nhập, cơ bản đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên được bố trí, sắp xếp hợp lý.

Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGD ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì các trường được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ. Căn cứ vào Quyết định giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh giao hàng năm đều cắt giảm.

Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định 68/2000/NĐ-CP được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và nguồn kinh phí được giao hàng năm, UBND huyện chỉ đảm bảo được kinh phí để thực hiện chi trả cho 1 hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ tại 1 trường. Đối với các trường mới thực hiện sáp nhập, trường có nhiều điểm trường lẻ đề nghị Hiệu trưởng các trường phối hợp với chi bộ, trường các bản để bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường. Ngoài ra, các trường có thể hợp đồng thêm lao động làm công tác bảo vệ nếu thực hiện được nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc từ công tác xã hội hóa.

## **V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA**

### ***1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt***

*1.1. Cử tri xã Tênh Phong đề nghị: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại bản Xá Tụ, Huổi Anh đã được đầu tư từ nhiều năm trước đến nay đã xuống cấp không hoạt động được, đề nghị huyện quan tâm đầu tư sửa chữa; khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho bản Thẩm Nậm.*

#### **Trả lời:**

Công trình nước sinh hoạt bản Xá Tụ được đầu tư xây dựng từ năm 2003 và công trình nước sinh hoạt bản Huổi Anh được đầu tư xây dựng năm 2000. Do

quá trình sử dụng lâu dài và ảnh hưởng các đợt mưa lũ, các công trình đã bị xuống cấp, không hoạt động. Đối với công trình nước sinh hoạt bản Xá Tự và bản Thẩm Nậm, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025. Đối với công trình nước sinh hoạt bản Huổi Anh, UBND huyện sẽ lập kế hoạch xem xét đầu tư khi huyện bố trí được nguồn vốn.

*1.2. Cử tri xã Tủa Tình đề nghị: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại bản Hua Xa B đã được đầu tư từ nhiều năm trước đến nay đã xuống cấp (đập đầu mồi bị vùi lấp, đường ống bằng kim loại một số đoạn bị đứt gãy) nhân dân đã khắc phục nhiều lần xong không đảm bảo, đề nghị nhà nước đầu tư sửa chữa.*

**Trả lời:**

Công trình nước sinh hoạt tập trung bản Hua Sa B, được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2004. Công trình có tổ quản lý do bản thành lập; việc sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên đối với công trình do người dân trong bản đóng góp bằng tiền và ngày công lao động. Qua thời gian 16 năm sử dụng, hiện công trình hoạt động kém hiệu quả, việc đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình là cần thiết. Tuy nhiên nhu cầu sửa chữa các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện rất lớn trong khi nguồn ngân sách huyện còn hạn hẹp. UBND huyện sẽ xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình khi có nguồn vốn được cấp.

*1.3. Cử tri bản Phiêng Hin, xã Mường Khong đề nghị: Khảo sát, xây dựng đập (đầu nguồn suối Huổi Hin), kênh thủy lợi để tưới cho khoảng 5,3 ha ruộng.*

**Trả lời:**

Sau khi có đề nghị của nhân dân bản Phiêng Hin, UBND huyện đã cùng các phòng ban chuyên môn và UBND xã Mường Khong khảo sát thực địa, cho thấy:

Khu ruộng phía dưới bản có diện tích khoảng 5ha, được nhân dân lấy nước tưới tại khe suối phía trên bản, do khe suối có diện tích lưu vực không lớn nên vào vụ xuân một phần khu ruộng không đủ nước tưới, bị bỏ hoang.

Khu ruộng này nằm bên bờ tả dòng Nậm sát (Huổi Hin); phía trên của khu ruộng cao hơn đáy suối Nậm Sát khoảng 6 - 7m; Qua đánh giá sơ bộ thì việc lấy nước tưới của dòng Nậm sát để tưới tự chảy cho khu ruộng trên sẽ rất tốn kém (mất nhiều tỷ đồng), do phải xây dựng đập dâng nước với chiều cao lớn; nên hiệu quả đầu tư rất thấp và tính khả thi không cao. UBND huyện đã thống nhất với UBND xã Mường Khong trước mắt chưa đầu tư công trình thủy lợi trên dòng Nậm Sát để lấy nước tưới cho khoảng 5 ha ruộng của bản Phiêng Hin; Đề nghị các hộ dân chuyển đổi cây trồng vụ xuân cho phần diện tích thiếu nước (chọn những cây có giá trị kinh tế); Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và UBND xã Mường Khong tư vấn về các giống cây trồng có giá trị kinh tế, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình.

*1.4. Cử tri bản Khong Nua, xã Mường Khong đề nghị: sửa kênh thủy lợi Phai Mướng bị sạt trên 100m.*

**Trả lời:**

Công trình thủy lợi bản phai Mương được đầu tư xây dựng năm 2008, đập dâng đầu mối và tuyến kênh bị sạt lở, hư hỏng nặng do ảnh hưởng mưa lũ hàng năm. Năm 2015 công trình đã được nhà nước đầu tư sửa chữa đầu mối và nâng cấp tuyến kênh. Hiện trạng tuyến kênh công trình thủy lợi bản phai Mương đoạn đi qua bản Khong Nura đáy kênh bị dò rỉ, nước trong kênh bị thất thoát nhiều dẫn đến khu ruộng cuối kênh bị thiếu nước. Việc khắc phục sửa chữa tuyến kênh đảm bảo đủ nước cho khu ruộng cuối kênh là cần thiết. UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra, khảo sát, tham mưu cho UBND huyện lập phương án sửa chữa công trình khi bố trí được nguồn vốn.

**2. Về công trình giao thông**

*2.1. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng 2 bên đường Quốc lộ 6, đoạn từ thị trấn Tuần Giáo về Quài Tở đã xuống cấp, nhiều cột gãy đổ, nhiều bóng đèn hỏng, tuyến đường không đủ ánh sáng nhất là các vị trí ngã ba đường mới và các đường rẽ vào các bản. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan để khắc phục, sửa chữa.*

**Trả lời:**

Về việc sửa chữa hệ thống điện thấp sáng 2 bên đường Quốc lộ 6, đoạn từ thị trấn Tuần Giáo về Quài Tở: Sau khi kiểm tra, hiện tại số lượng bóng, cột cần sửa chữa nhiều, kinh phí để sửa chữa lớn. UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục kiểm tra, khảo sát, tham mưu và triển khai đầu tư sửa chữa khi bố trí được kinh phí.

*2.2. Cử tri thị trấn Tuần Giáo đề nghị: bố trí điện thấp sáng ở tất cả đoạn đường rẽ vào khối, bản*

**Trả lời:**

Hiện nay nhu cầu thấp sáng trên các tuyến đường vào các khối, bản trên địa bàn thị trấn là rất lớn, ngân sách của huyện năm 2021 rất hạn hẹp chưa thể đầu tư được. Nội dung đầu tư đèn chiếu sáng tại các khối bản UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn xã hội hóa, sử dụng bóng đèn dùng năng lượng mặt trời, năm 2020 huyện sẽ bổ sung ngân sách cho thị trấn mua 50 bóng đèn năng lượng mặt trời để cấp cho các khối.

*2.3. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: rãnh thoát nước đường Quốc lộ 6, đoạn từ thị trấn Tuần Giáo về Quài Tở đã xuống cấp bị đất, đá, rác lấp đầy, tắc nghẽn không thoát nước, nắp cống hỏng, sập gây ảnh hưởng tới môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cơ quan chuyên môn và Công ty Cổ phần đường bộ 226 có biện pháp khắc phục, kịp thời sửa chữa.*

**Trả lời:**

Rãnh thoát nước đường Quốc lộ 6 đoạn từ thị trấn Tuần Giáo về Quài Tở thuộc quản lý của Chi cục Quản lý đường bộ I.2, không thuộc quản lý của

UBND huyện Tuần Giáo. UBND huyện Tuần Giáo giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản gửi Chi cục Quản lý đường bộ I.2 đề nghị có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên.

*2.4. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: UBND huyện có ý kiến đối với các cơ quan, đơn vị liên quan cấm biển báo nguy hiểm và kẻ vạch giảm tốc tại các vị trí giữa đường Quốc lộ 6 rẽ vào các trường học trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.*

**Trả lời:**

Tuyến Quốc lộ 6 do Chi cục quản lý đường bộ I.2 trực thuộc Cục quản lý đường bộ I quản lý. Thẩm quyền cấm các biển báo nguy hiểm và kẻ vạch giảm tốc tại các vị trí giữa đường Quốc lộ 6 rẽ vào các trường học trên địa bàn xã Quài Tở do cục Quản lý đường bộ I quyết định. UBND huyện Tuần Giáo giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng có văn bản gửi cục Quản lý đường bộ I đề nghị bổ sung biển báo nguy hiểm và kẻ vạch giảm tốc tại các vị trí giữa đường Quốc lộ 6 rẽ vào các trường học trên địa bàn xã.

**3. Về công trình điện**

*3.1. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: một số cột điện bê tông ở bản gầy, đổ vào nhà dân (bản Bông) và một đoạn đường điện bị chùng xuống gần mặt đất, ngay trước điểm trường mầm non (bản Én) gây mất an toàn cho nhân dân và các cháu học sinh. Đề nghị huyện có ý kiến với điện lực Tuần Giáo xem xét, khắc phục để đảm bảo an toàn cho dân.*

**Trả lời:**

UBND huyện Tuần Giáo giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã Quài Tở kiểm tra và có văn bản đề nghị Điện lực Tuần Giáo khắc phục.

*3.2. Cử tri khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo kiến nghị:*

*- Hiện nay đường điện vào nhà văn hóa khối chưa có cột cố định đề nghị bổ sung cột điện vào nhà văn hóa khối.*

*- Đường điện cao áp xung quanh khu bệnh viện hiện thuộc quản lý của Trung tâm Y tế nhưng không thấp sáng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của khối. Đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo để khắc phục tình trạng trên.*

**Trả lời:**

Về việc dựng các cột điện vào vào nhà văn hóa khối và các khu dân cư do ngành điện quản lý. UBND huyện Tuần Giáo giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Điện lực Tuần Giáo kiểm tra, xem xét tìm biện pháp khắc phục.

Về việc thấp sáng đường điện xung quanh khu bệnh viện, đường điện cao áp xung quanh khu bệnh viện hiện thuộc quản lý của Trung tâm Y tế, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng có ý kiến với Trung tâm y tế. Tuy nhiên, thực hiện Công văn số 742/SYT-VP ngày 19/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 theo Chỉ thị số



20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã ban hành nội quy, quy định sử dụng tiết kiệm điện tại các khoa, phòng trong bệnh viện, do đó chỉ thấp sáng điện tại các buồng bệnh khi có bệnh nhân, hành lang các nhà, trong khuôn viên bệnh viện, các công ra vào để phục vụ người dân khi vào viện khám và điều trị.

#### **4. Về Công trình xây dựng**

##### **4.1. Cử tri xã Tênh Phong đề nghị:**

- Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các bản Thẩm Nậm, Xá Tụ, Há Dừa; xây dựng đường giao thông từ ngã ba đường đi Xá Tụ đến trung tâm bản Há Dừa;

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

##### **Trả lời:**

- Về kiến nghị đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các bản Thẩm Nậm, Xá Tụ, Há Dừa: Trong những năm vừa qua, huyện đã rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, tuy nhiên do nhu cầu về đầu tư xây dựng là rất lớn, cần rất nhiều kinh phí, nhưng do nguồn vốn được giao của huyện còn rất ít, nên chưa thể đầu tư hết cơ sở hạ tầng theo kiến nghị của cử tri được. Huyện sẽ quan tâm xem xét đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa cho các bản khi có nguồn kinh phí.

- Về kiến nghị xây dựng đường giao thông từ ngã ba đường đi Xá tụ đến trung tâm bản Há Dừa: Tuyến đường từ ngã ba Há Dừa đến bản Há Dừa (có chiều dài 4,3 km) đang được đầu tư nâng cấp giai đoạn 1 với chiều dài 2,2km bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Đoạn còn lại (giáp bản) dài 2,1 km sẽ đầu tư sau do hiện nay huyện chưa bố trí được nguồn vốn.

- Về kiến nghị Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho nhân dân: Trong năm trên địa bàn xã Tênh phong có 4 công trình đang được triển khai thi công xây dựng do Ban QLDA các công trình làm Chủ đầu tư. Trong năm 2020, do chịu tác động tiêu cực của thời tiết (mùa mưa đến muộn và kéo dài) đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công các gói thầu, đặc biệt là trên địa bàn xã Tênh Phong, tình trạng sạt lở diễn ra thường xuyên và phức tạp, trong mùa mưa làm ách tắc đường giao thông đến các bản nên việc vận chuyển vật liệu đến công trình rất khó khăn. Khi mùa mưa kết thúc, Nhà thầu thi công tuyến đường từ trung tâm Tênh Phong đến ngã ba Há Dừa đã triển khai thi công phần mặt đường bê tông đồng thời phải cấm đường nên việc thi công 02 công trình phía bên trong bị tạm dừng hoặc thi công cầm chừng do không vận chuyển được vật liệu và nhiên liệu, ngoài ra các công trình khi thi công cũng vướng mắc về việc bố trí bãi đổ thải đất và tuyến đường qua nương của dân phải GPMB nhiều. Do đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình.

Đến nay, trên địa bàn xã Tênh Phong còn 3 công trình đang triển khai thi công với điều kiện thuận lợi, Chủ đầu tư cũng đã làm việc với các nhà thầu thi

công các công trình trên về việc đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân đúng tiến độ của Hợp đồng.

*4.2. Cử tri xã Tòa Tình đề nghị: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các bản (hiện nhân dân đã chuẩn bị được quỹ đất).*

**Trả lời:**

Trong những năm vừa qua, huyện đã rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Tòa Tình (như Bê tông hóa đường giao thông; xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa...). Hiện còn nhà văn hóa ở các bản trong xã huyện chưa bố trí được kinh phí để đầu tư, do khó khăn về kinh phí. Trong thời gian tới khi có điều kiện UBND huyện sẽ đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các bản của xã Tòa tình nói riêng và các thôn, bản trong huyện nói chung.

*4.3. Cử tri xã Mường Khong đề nghị: Đầu tư bổ sung đường nước, các thiết bị cho nhà văn hóa xã.*

**Trả lời:**

Nhà văn hóa xã Mường Khong được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tổng mức đầu tư 2.300 triệu đồng, hiện công trình đã xây dựng xong và đã đưa vào sử dụng.

Việc cấp nước cho nhà văn hóa là cần thiết nên UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung khi xây dựng trụ sở của xã trong thời gian tới.

*4.4. Cử tri bản Huổi Nôm, Hua Sát, xã Mường Khong đề nghị: Bê tông hóa tuyến từ Phiêng Hin đi Hua Sát và tuyến Huổi Nôm đi Huổi Máu.*

**Trả lời:**

- Tuyến đường từ bản Phiêng Hin đến bản Hua Sát đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ làm công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 và đầu tư xây dựng năm 2022.

- Đầu tư tuyến Huổi Nôm đi Huổi Máu: Huổi Máu là một điểm dân cư của bản Huổi Nôm, khu Huổi Máu có 19 hộ dân, khu này cách trung tâm bản Huổi Nôm khoảng 6 km; đường từ bản Huổi Nôm đến điểm Huổi Máu độ dốc lớn (nhất là đoạn qua khe suối), tuyến đường đi qua khu rừng phòng hộ. Tuyến đường từ bản Phiêng Hin đến trung tâm bản Huổi Nôm đã được đầu tư bê tông hóa từ năm 2019, còn đoạn từ trung tâm bản Huổi Nôm đến Huổi Máu hiện tại huyện chưa bố trí được kinh phí nên chưa thể đầu tư được. UBND Huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và đầu tư khi bố trí được nguồn vốn và thanh lý được diện tích rừng bị mất khi đầu tư xây dựng tuyến đường.

*4.5. Cử tri khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo kiến nghị: tại đường vành đai đi qua khối 20/7:*

- Thi công không đúng với thiết kế ban đầu khi thông qua nhân dân trong khối;

- Chưa thi công xong ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân khi mùa mưa tới.

- Công thoát nước xây dựng không phù hợp với nhu cầu của nhân dân, sau khi thi công xong đơn vị thi công không tiến hành nạo khơi thông cống rãnh gây ùn tắc nước, rác nên khi có mưa nước tràn vào nhà dân.

**Trả lời:**

- Khi lập dự án công trình Đường nội thị thị trấn Tuần Giáo Ban QLDA các công trình đã thông qua nhân dân các khối, đây là phương án thiết kế được phê duyệt; tuyến đường vành đai đi qua khối 20/7 đầu nối với QL279 tại vị trí nhà ông Trần Văn Sông, Hà Minh Thanh có mặt cắt ngang rộng 9,5m (mặt đường 5,5m; lề đường 2x2m, có bố trí rãnh thoát nước hai bên) tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án khi chi trả kinh phí bồi thường các hộ gia đình gồm: Trần Văn Sông, Hà Minh Thanh, Vũ Văn Thư, Phạm Văn Phiệt, Nguyễn Thị Minh (Cóm) đã đồng loạt không nhận tiền đền bù và không bàn giao mặt bằng để thi công dẫn đến đoạn đường này không thi công được theo thiết kế. Đến nay dự án đã kết thúc không còn kinh phí để thực hiện tiếp.

- Vị trí cống và rãnh thoát nước được xây dựng đã phù hợp với địa hình tại thời điểm thực hiện dự án. Sau khi tuyến đường đi vào sử dụng nhân dân đã cải tạo san lấp lại mặt bằng dẫn đến việc thoát nước có sự thay đổi ở phần hạ lưu cống và trên mặt cắt ngang đường (một số mặt cắt ngang khi thiết kế và xây dựng một bên là đồi và một bên là ta luy âm, hiện nay các hộ gia đình đã cải tạo san lấp thành mặt cắt chữ U nhưng không để lại rãnh thoát nên khi mưa nước một phần nước chảy tràn dọc đường.

- Công trình thi công xong từ năm 2015 và đã bàn đưa vào sử dụng. Việc tiến hành nạo vét khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát thoát nước thuộc trách nhiệm đơn vị sử dụng. UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn chỉ đạo Trưởng khối và các đoàn thể vận động nhân dân khơi thông rãnh hở, dọn dẹp rác thải sinh hoạt.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX của UBND huyện Tuần Giáo./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; HĐND; UBND;
- MTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**